

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT BẮC GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BẢO VỆ THỰC VẬT **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TT&BVTV- KDTV
V/v Hướng dẫn phòng trừ lúa cỏ

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố

Theo kết quả kiểm tra của Trạm Kiểm dịch thực vật Nội địa, vụ Xuân năm 2023 trên địa bàn một số huyện: Yên Dũng, Sơn Động... lúa cỏ vẫn tiếp tục phát sinh và gây hại trên lúa, đặc biệt gây hại nặng ở các vùng , khu vực đã xuất hiện lúa cỏ từ vụ trước, diện tích lúa gieo sạ, lúa nông dân tự để giống...

Trong thời gian tới, để quản lý tốt lúa cỏ ngay từ đầu vụ, giảm thiểu thiệt hại sản xuất lúa vụ Mùa năm 2023 và nguy cơ xâm nhiễm, lây lan, gây hại sang các vụ ở các năm tiếp theo, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bắc Giang đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi đồng ruộng, khoanh vùng, khu vực đã bị nhiễm lúa cỏ để áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật phòng ngừa, triệt để ngay từ đầu vụ.

2. Sử dụng các hình thức tập huấn, hội nghị, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện (thành phố), xã, phường, thị trấn, các khu dân cư về cách nhận biết, tác hại và các biện pháp phòng trừ lúa cỏ cho người dân được biết và chủ động phòng trừ.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, lấy mẫu các lô hạt giống lúa để đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào sản xuất.

Do vụ Mùa thời gian chuyển vụ ngắn nên nguồn lúa cỏ còn lưu trữ trong đất qua các vụ, nếu không được xử lý triệt để sẽ là điều kiện thuận lợi để lúa cỏ phát sinh và gây hại gia tăng. Vậy, đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo sớm./.

(Kèm theo hướng dẫn quy trình phòng trừ lúa cỏ)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN & PTNT (b/c)
- Lãnh đạo Chi cục ;
- Lưu: HC-TTr.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Vũ Trí Đồng

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ LÚA CỎ (*Oryza Rufipogon*)

(Kèm theo công văn số /TT&BVTV-KDTV ngày /6/2023 của Chi cục Trồng trọt & BVTV)

Lúa cỏ (còn gọi là lúa ma, lúa trôi, lúa hoang) có tên khoa học *Oryza Rufipogon* bắt đầu xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ vụ mùa 2021. Đây là đối tượng dịch hại nguy hiểm, khó phòng trừ và có khả năng lây lan rất nhanh, xuất hiện chủ yếu trên các diện tích lúa gieo sạ, những vùng nông dân có tập quán sử dụng giống lúa tự để từ vụ trước.

I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ ĐẶC ĐIỂM GÂY HẠI CỦA LÚA CỎ

1. Đặc điểm hình thái và sinh trưởng của lúa cỏ

Lúa cỏ có đặc điểm rất giống lúa thường, giai đoạn đầu lúa cỏ sinh trưởng nhanh, trong ruộng lúa bị nhiễm lúa cỏ thì sau 40 - 50 ngày gieo trồng trên ruộng lúa xuất hiện lúa nhiều tầng, lá lúa cỏ dài và hẹp bề ngang hơn lúa thường.

Lúa cỏ trổ bông sớm hơn lúa thường 5-7 ngày, thời gian trổ kéo dài, chín không đều, hạt thóc có râu dài hoặc không có râu (hạt lúa cỏ dễ dàng phát tán nhanh nhờ gió hoặc nước), khi chín rất dễ rụng, sau khi hạt rụng xuống nếu gặp điều kiện thuận lợi thì nảy mầm luôn, nếu gặp điều kiện bất thuận thì hạt lúa cỏ sẽ ngủ nghỉ nhưng vẫn có sức sống cao, duy trì sức nảy mầm trong vài năm, do vậy lúa cỏ tồn tại, tích tụ và tăng dần qua các vụ sản xuất.

2. Đặc điểm gây hại của lúa cỏ

Lúa cỏ có khả năng lây lan rất nhanh lẫn át lúa thường và rất khó phòng trừ. Lúa cỏ sinh trưởng, phát triển rất mạnh, đồng thời cạnh tranh trực tiếp về dinh dưỡng và ánh sáng với lúa thường từ đó làm giảm năng suất của lúa thường hoặc có thể gây thất thu năng suất từ 30-40%, thậm chí mất trắng, đồng thời sẽ lây nhiễm càng nặng cho những vụ lúa tiếp theo.

3. Nguyên nhân lúa cỏ xuất hiện và lan rộng

Nguyên nhân chính khiến lúa cỏ xuất hiện và lây lan ngày càng nhiều là do sử dụng giống lúa không đảm bảo chất lượng để gieo cấy như:

+ Sử dụng hạt giống bị lẫn lúa cỏ, khi vận chuyển giống từ các tỉnh có lúa cỏ đến các tỉnh khác sẽ làm lây lan khi gieo trồng.

+ Việc người dân tự để giống lúa, nhất là sử dụng giống trong vùng đã nhiễm lúa cỏ để gieo cấy cho vụ sau làm gia tăng lúa cỏ trên đồng ruộng.

+ Hạt lúa cỏ có thể di chuyển, phát tán nhờ nguồn nước, gió, nhờ chim hoặc theo máy móc, nông cụ (máy làm đất, máy gặt,...) từ ruộng này sang ruộng khác, nơi này sang nơi khác. Do thời gian chuyển vụ ngắn (vụ Xuân sang vụ Mùa) nên không xử lý triệt để được tàn dư thực vật của vụ trước trong đó có hạt lúa cỏ.

II. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ LÚA CỎ

Lúa cỏ thường rất khó tiêu diệt, chi phí phòng trừ rất cao; nên cần áp dụng tổng hợp các biện pháp và thực hiện liên tục trong một số vụ sản xuất mới đạt hiệu quả.

1. Biện pháp canh tác

a. Sử dụng giống tốt: Sử dụng giống lúa đạt tiêu chuẩn về chất lượng, tuyệt đối không sử dụng giống lúa tự để giống ở những vùng, những ruộng bị nhiễm lúa cỏ từ vụ trước gieo cấy

cho vụ sau. Áp dụng xử lý hạt giống trước khi gieo, xử lý bằng nước ấm (3 sôi, 2 lạnh) để loại bỏ hạt lép, lửng (hạt lúa cỏ nhẹ hơn sẽ nổi lên) để loại bỏ nếu bị lẫn.

b. Chuyển đổi phương pháp canh tác: Đối với vùng đã bị nhiễm lúa cỏ; nên chuyển từ phương pháp gieo sạ sang phương pháp sử dụng mạ ném hoặc cấy. Áp dụng luân canh cây trồng theo phương thức lúa - màu (đặc biệt là cây họ đậu như đậu nành, đậu xanh, lạc...) có thể giúp cây lúa cỏ phát triển rồi tiêu diệt bằng cơ học hay nếu cần thì dùng thuốc trừ cỏ chọn lọc tiêu diệt trực tiếp lúa cỏ.

c. Vệ sinh đồng ruộng, kênh mương và làm đất:

- Vệ sinh đồng ruộng và kênh mương sạch sẽ trước khi gieo cấy; làm đất kỹ và bằng phẳng: Biện pháp này nhằm vùi sâu hạt lúa cỏ vào đất, không tiếp xúc được với ánh sáng, hạt lúa cỏ sẽ khó nảy mầm và giúp lúa thường mọc đều, sinh trưởng và phát triển nhanh sẽ tạo tán che phủ làm giảm khả năng mọc và phát triển của lúa cỏ.

- Áp dụng kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI để gieo, cấy với mật độ vừa phải, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện lúa cỏ cần nhổ bỏ đem đi tiêu hủy vào các giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Những diện tích bị nhiễm nặng lúa cỏ (>70%) không cho thu hoạch cần tiến hành cắt, tiêu hủy toàn bộ ruộng lúa hoặc làm thức ăn cho gia súc tránh để hạt lúa cỏ rơi rụng trên ruộng (*Lưu ý: nơi thu gom, tập kết đảm bảo xa diện tích cấy lúa, không rụng hạt lúa cỏ trên đồng ruộng, tránh để lúa cỏ trên bờ ruộng, mương máng*) và đưa nước vào sau đó tiến hành cày lật gốc, sử dụng các chế phẩm vi sinh để phân hủy nhanh phế phụ phẩm tại đồng ruộng, kết hợp ngâm dầm cho thối gốc rạ, hạt lúa cỏ, không để gốc lúa cỏ tái sinh trở lại.

- Vệ sinh máy gặt sạch sẽ trước khi xuống gặt để tránh lây lan hạt lúa cỏ từ vùng bị nhiễm lúa cỏ sang vùng không bị nhiễm lúa cỏ.

d. Đảm bảo chế độ nước: Trong ruộng lúa luôn giữ nước sẽ hạn chế lúa cỏ mọc.

2. Biện pháp thủ công

Đối với ruộng lúa xuất hiện lúa cỏ cần phải nhổ bỏ lúa cỏ bằng tay, thường xuyên cắt các bông lúa cỏ lẫn tạp khi chưa chín đem tiêu hủy để tiêu diệt nguồn lây lan sang vụ sau.

Thăm đồng thường xuyên để tiến hành nhổ bỏ, khử lẫn lúa cỏ kịp thời vào các thời điểm lúa hồi xanh đẻ nhánh, làm đồng, trổ bông và sắp thu hoạch (tiến hành trước khi lúa cỏ chín sẽ hạn chế được hạt lúa cỏ rụng xuống đất lây lan vụ sau).

Chú ý: *Nhổ bỏ, khử lẫn, tiêu hủy triệt để lúa cỏ, không được để lúa cỏ trên ruộng, bờ ruộng, kênh mương.*

3. Biện pháp hoá học

Những nơi đủ điều kiện thì điều tiết độ ẩm như cho lúa cỏ mọc, sau đó sử dụng thuốc trừ cỏ chọn lọc để tiêu diệt lúa cỏ (tiến hành trước khi làm đất) hoặc sử dụng thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm (có thể tiêu diệt hạt lúa cỏ chưa mọc) trước khi gieo sạ 7-10 ngày.